

แบบไทย...แต่ไม่ควรเอาอย่าง...!!..เปลี่ยนแปลงได้ไหม?

นำเสนอเมื่อ : 7 พ.ค. 2552

10 แบบไทยๆ ที่ไม่น่านิยม



แบบไทย ๆ 10 แบบนี้ คนไทยน่าจะเปลี่ยนแปลงได้แล้ว เพราะไม่น่านิยมเอาซะเลย !



1. นิดแบบไทย ๆ

ไปไหนก็ตาม ผิดนัดทุกที เจ้าภาพจะจัดจนอะไรมักจะนัดเผื่อเอาไว้ครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงเสมอ นัยว่าถ้าหนัดดีเวลา คนก็ยังไม่ว่างกัน ต้องเริ่มงนลาช้า ต่อไปอีก เพื่อจะใหม่กันพอดี ๆ เลย ต้องนัดให้เร็วเข้าไว้ก่อน ประเพณีนี้ดูเหมือนจะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ถ้าจัดงานกันในหมู่มคนไทย ก็ไม่สุกอะไร แต่ดูว่าเป็นงานที่มีชาวต่างประเทศมาร่วมงานด้วยก็ดูขยาดหน้าเขาทุกงานนั่นแหละ บางทีเจ้าภาพก็มาทีหลังแขก แล้วแทนที่จะขอโทษขอโพย กลับยิ้มแย้มแจ่มใจอาจว่า " นิดแบบไทย ๆ " ซึ่งไม่เขาทาเลยจริง ๆ เปลี่ยนค่านิยมแบบนี้กันเถอะประเทศจะได้เจริญรุดหน้าไปอีกเยอะเลย

2. ประชุมแบบไทย ๆ

คือ ประชุมบ่อยมาก ประชุมนานเหลือเกิน และไม่ได้สาระจากการประชุม จะเห็นว่าคนไทยทุกวันนี้ โดยเฉพาะในหมู่นักธุรกิจ นักสังคมสงเคราะห์ มักจะมีเรื่องประชุมบ่อยมาก ประชุมกันเกือบทุกวัน บ้างวันถึง 3-4 งาน แล้วประชุมแต่ลงงนนานมาก ตั้งครึ่งวันคอนวัน สาเหตุก็มาจากข้อ 1 นั่นแหละ ลงท้ายนึกว่าจะได้เรื่องใดราวอะไรมามากมาย ปรากฏว่าไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไร บางทีกลับ "มีเรื่อง" เสียอีก ไม่ประชุมเสียยิ่งดีกว่า ยิ่งคุยกันไต่บาง พอประชุมเสร็จก็รีบกันไปเลย นี่แหละคนไทย ประชุมแบบไทย ๆ ไม่สามารถแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ ไม่สามารถเห็นได้เหมือนเห็น ความคิดของตัวเอง ที่ประชุมเขาไม่เอาด้วย เห็นข้อแตกต่างระหว่างความคิดแบบไทย ๆ กับความคิดที่เป็นสากลยิ่งละ

3. เล่นการเมืองแบบไทย ๆ

ก็ชอบท้อยุกับที่มานานมากแล้ว ยังไม่ไปไหนเลย โทษดินโทษฟ้า โทษดวงบ้านโทษดวงเมืองไปโน่น บ้างก็โทษรัฐธรรมนูญ โทษไปหมด ไม่มีใครโทษตัวเองเลย ก็โทษกันนั่นนี่อยู่ไหนแหละ มีบางคนบ่นว่า "การเมืองไทย ยิ่งเล่นยิ่งถอยหลังเขาคดลอง" คิด ๆ ดูแล้ว เรายูในคดลองนี้มาหลายสิบปีแล้ว แล้วเราจะถอยหลังคดลองไต่ยังไต่กันละ นี่ละนะ ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ เล่นการเมืองแบบไทย ๆ

4. ทำงานแบบไทย ๆ

ไม่ยอมจะแยะกว่าทำงานราชการหรืองานเอกชน ถ้าแบบไทยละก็ อืดอาด ยืดอาด เข้าชามเย็นชาม อย่งที่เขาวา แต่ถาเทียบกันจริง ๆ แล้ว ราชการมักเป็นอย่งนี้เสียมากกว่า เพราะเอกชนถึงจะเป็นบาง นายจางเขาไม่ปล่อยให้วนาน ถาเขาจะแกลงปล่อยลูกน้องให้ทำอย่งนั้น ก็ปล่อยให้เขาทำลิ่งจะเลิกธุรกิจนั้นแล้ว ก็เลยปล่อยให้ไปวัน ๆ หนึ่ง รอนวันตาย หรือเปลี่ยนเจ้าของ พุดอย่งนี้อาจแสดงใจชาราชการ เพราะวากันจริง ๆ แล้ว ณ เวลา 8.30 น. มีข้าราชการทั่วประเทศพร้อมที่จะทำงานรอยละเท่าไร ณ เวลา 13.00 น. มีข้าราชการรับประทานอาหารเสร็จพร้อมจะทำงานรอยละเท่าไร และเมื่อเวลา 16.30 น. มีข้าราชการยั้งนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของตนรอยละเท่าไร ใครตอบไต่บาง !

5. รัฐวิสาหกิจแบบไทย ๆ

เห็นจะไม่ตองยกตัวเลขกำไร ขาดทุน ของรัฐวิสาหกิจไทยแต่ละแห่งให้ดูหรอกนะ สรุปว่าขาดทุนกันเกือบถ้วนหน้า มีกำไรอย่งไรก็แกง พอรักษาหนารัฐบาลไทย และไม่เคยมียุ่ใหญ่ยุคไต่ที่ลงมือแก้ปัญหาใต่อย่งจริงจัง ลวนแต่ลอบหน่าปะจุมูก บางทีก็กลับกลายเป็น " สร้างปัญหาใหม่ " ขึ้นมา แทนที่จะแก้ปัญหา

6. ค้าขายแบบไทย ๆ

เปล่านะ ไม่ได้หมายถึงทวบเร็ว แ่งล่อย ที่ถูกตำรวจไล่จับบราวกับวัวกกับควายรอกนะแต่หมายถึงการค้าขายใในระดับประเทศ เราเอาคนมีฝีมือระดับหนมาทำงานดานนโยบายการอาฯ ต่างประเทศ สินค้าของเราหลายอย่งมีคุณภาพดี เป็นที่นิยมขงตลาดต่างประเทศ ทั้งประเทศบานไกลเรือนเคียง และไพ่นทะเล แต่เราทันเขาใหม่ ทั้งไหวพริบปฏิภาณ และขอมูลทางการตลาด เราจะต้องทนขาดดุลการคานแบบนี้ไปอีกกี่ร้อยปี

7. ขับรถแบบไทย ๆ

มีนักทัศนชาวจาวต่างประเทศคนหนึ่ ไปเขียนลงแมกกาซีนใต่ต่างประเทศว่า ถาใครสามารถขับรถใกรุงเทฯ ได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุแล้ว เขาสามารถขับรถใต่ทุกหนทุกแห่งใโลกนี้ อุบัติเหตุบุนทองถนเกิดขึ้นใต่ทุกวัน รุชชนคนตายทุกวัน เรื่องฝ่าสัญญาณไฟจราจร ถือเป็นเรื่องธรรมดามาก ทั่วโลกนี้เขาตกลงกันว่า " ไฟเขียวแปลว่า ไปใต่ไฟเหลืองแปลว่า เตรียมตัวหยุด และไฟแดงแปลว่า ตองหยุดทันที " แต่ของไทยเรานี้ " ไฟเขียวแปลว่า ไปใต่ไฟเหลืองแปลว่า ใหริบไปต่วน ไฟแดงแปลว่าอยากไปก็ไปใต่ (วะ) " แลมันจะไปเหลืออะไร นี่แหละ ขับรถแบบไทย ๆ

8. เลี้ยงลูกแบบไทย ๆ

การเลี้ยงเด็กบ้านเราหาความพุดียาก บางคนก็เลี้ยงลูกให้ลูกเดินตูกท่อบ บางคนก็เลี้ยงแบบให้ช้คุดตลอดเวลา ก็มีชาวอย่งเสมอ ๆ แม่เดินนำหน่า ปล่อยให้ลูกอย่า 3 ขบเดินตามหลังหาง 2 ไฟฟ้า ลูกตูกท่อบ กทม. ตายไปแล้ว จนรุ่งเขายังไม่รู้ว่าลูกหายไปไหน อย่งนี้เลี้ยงเขาใไร่ก็ใต่หรือคุดนะ ตายเสียก่อน แต่บางคนก็เลี้ยงลูกแบบทะนุถนอมเหลือเกิน รินไม่ใต่ใต่ ไรไม่ใต่ตอม ลูกเดินชนเสาอ่องไฟ แม่ก็ไปใต่เสา ลูกเหยียบขมขาวทกลม แม่ก็ไปใต่ขมขาว ลงทายลูกเลยรู้สึกว้า ตัวเองทำอะไรไม่ผิดเลย คนอื่นผิดอย่งเรอย เด็กบางคนอย่า 6 ขวบแล้ว ไปโรงเรียนอนุบาล มีคนช้หิวกระเปาเดินตาม เห็นแล้วอย่งจะถามว้า ถาเด็กคนนั้นแกหิวกระเปาเองไม่ใต่ แลใต่ขั้นแกจะหิวรอนคุดใต่อย่งไร

9. แต่งงานแบบไทย ๆ

ก็เลี้ยงชางนะช้ชางนี้ ในชนบทก็เลี้ยงกันสามวันสามคืน ใกรุงก็ตองฉลองกันบนโรงแรมหรู ๆ อกการ์ต 3,000 ใบ ลงหน่งสี่หมิตพตางหากอีก เสร็จแล้วอย่งกันไม่กี่วันเล็กกันเสียแล้ว !!! บางคนไปกูเงินชางวแ่งงนงน ดอกรอยละ 20 พอดแต่งงานเสร็จตองมานั่งช้หนนี้เขาตอไป ขาดความเจียมเนื้อเจียมตัว ขาดความพุดดี นี่ไม่ใต่วาทมตูกงานนะ เห็นเป็นบางงานนะ ที่พุดดี ๆ ก็มีเยอะจ่า

10. กินเลี้ยงแบบไทย ๆ

เดี่ยวนี้กลายเป็นประเพณีอีกอย่งหนึ่ใสังคุมไทยเสียแล้ว จะทำอะไรก็ตองจัดงานเลี้ยง วันเกิด เป็ดป้าย แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ตรุษไทย ตรุษจีน ตรุษเชก ตรุษฝรั่ง เลี้ยงรุ่น เลี้ยงรับเลี้ยงจ่า เลี้ยงเกษียณอายุ ฯลฯ ยิงรุ่นไหนมีคณตั้ง ยิงตองจัดเลี้ยงถาบลงหน่าลีหน่งสี่หมิตพไฟใต่ มีคณหนึ่เขาไม่รู้ว่าตัวอย่งรุ่นเดียวกับคณตั้ง เขาทำหน่ง "กินเลี้ยง กินเหล้า กินเหล้า กินเหล้า" จะเรียกวากินกันใต่ตายไปชางหนึ่ก็ว้าใต่ เรียกว้า กินแบบไทย ๆ หนึ่เอง